



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 214/2553

8 กุมภาพันธ์ 2553

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน ๕ ล้านกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
“อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จัดงาน ๕ ล้านกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พบกับนิทรรศการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียล้ำสมัย สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ เพลิดเพลินกับทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งสุดตระการตา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “เป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประโยชน์แห่งชาติ และมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง พระองค์ทรงทุ่มเท พระวรกาย และพระราชหฤทัยอย่างหนักในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้ โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการต่างๆ จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร ให้พ้นจากสภาพความยากจนฝืดเคืองไปสู่ความพออยู่พอกิน และนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนจัดงาน ๕ ล้านกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ่างๆ ตลอดจนคนเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริแก่ประชาชนในการนำไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสนองแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่าน โครงการต่างๆ ด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมความ เป็นอยู่ของประชาชน ทั้งการพัฒนาที่ดินทำกิน การให้ความรู้วิชาการด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านชลประทาน และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ รูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ได้จำลองความยิ่งใหญ่ของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาไว้ใจกลาง กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก เพื่อสื่อให้เห็นถึงประโยชน์อันมหาศาลของการสร้างเขื่อน ที่นอกจากสร้างความ อุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านการเกษตร การประมง และสร้างอาชีพแก่ราษฎร ในพื้นที่อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็น ป้อมปราการสำคัญในการลดการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย เหนือสิ่ง อื่นใดคือการได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อ ราษฎรของพระองค์ ทั้งนี้ภายในตัวเขื่อนฯ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ล้ำสมัย พร้อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลินเพลินไปกับทุ่งดอกทานตะวันที่บ้านสะพรั่ง เต็มพื้นที่ของ ลาน พาร์ค พารากอน เสมือนได้เยือนสถานที่จริงของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัด แสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับราษฎร ของพระองค์ตลอด 6 ทศวรรษ นับแต่ทรงครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดนิทรรศการองค์ ความรู้ในเรื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจาก 6 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ และกิจกรรม ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น”

ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสัมผัสกับนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุด ยิ่งใหญ่ ในงาน 9 ล้นเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระ บริบาล” ระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน